
๑ 

(ส ำเนำ) 

กำรประชุมสภำองค์กำรบรหิำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๑/ ๒๕๕๘      

วันศุกร์ที่  ๖  เดือน  กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๕๘ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

ผู้มำประชุม 
 

ล ำดับ ชื่อ -สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕. 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

๑๓. 

๑๔. 

๑๕. 

๑๖. 

๑๗. 

๑๘. 

๑๙. 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 

นายชว่ง  บุตรดี 

นางเกวลี  กะการดี 

นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน 

นายวชิระ  เขียววิจติร 

นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง 

นายสุริยา  ด้วงสูงเนิน 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด 

นายวิวัฒน์  ภูมิสูงเนิน 

นายยันต์  วินิจนัยภาค 

นายกิตตชัิย  สุวรรณ์ 

นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 

นายสมศักดิ์  พันเสนา 

นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน 

นายวิภู  บัลลังค์ 

นายคล้าย  ตว้มสูงเนิน 

นายอดิศร  ฮะสูงเนิน 

นางสมควร  บังสูงเนิน 

นายสามิตร ์ ศิรฤิกษ์ 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๑ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๒ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๓ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๔ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๕ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๖ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๗ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๘ 

สมาชิกสภา อบต.ม.๙ 

เลขานุการสภา อบต. 

 

พรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน 

ช่วง  บุตรดี 

เกวลี  กะการดี 

เฉลิมจิตต ์ ฮันสูงเนิน 

วชริะ  เขียววิจิตร 

สุชาติ  จิตต์สวา่ง 

สุริยา  ด้วงสูงเนนิ 

ปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด 

วิวัฒน ์ ภูมสิูงเนิน 

ยันต์  วินจินัยภาค 

กิตติชัย  สุวรรณ์ 

ถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน 

สมศักดิ์  พันเสนา 

บันหยัด  เถาะสูงเนิน 

วิภู  บัลลังค์ 

คล้าย  ตว้มสูงเนิน 

อดิศร  ฮะสูงเนิน 

สมควร  บังสูงเนิน 

สามิตร์  ศริิฤกษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



๒ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

ล ำดับ ชื่อ – สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ หมำยเหตุ 

๑. 

๒. 

๓. 

๔. 

๕ 

๖. 

๗. 

๘. 

๙. 

๑๐. 

๑๑. 

๑๒. 

 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน 

นายระโหงษ์  โกะสูงเนิน 

นางดาราพร  เติบสูงเนิน 

นางนงเยาว์  เถยสูงเนิน 

นางอารีย์  โปรดสูงเนิน 

นายมงคล  หกกระโทก 

นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน 

นางสาวปทุม  ปิยากูล 

นายชลิต  รัตนแสง 

นายรัฐนันท์  พงศ์อ ามาตย์ 
นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง 
 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ 

นายก อบต.นากลาง 

รองนายก อบต.นากลาง 

รองนายก อบต.นากลาง 

ครูโรงเรยีนบ้านนาใหญ่ 

ประธาน อสม.หมู่ ๖ 

รองปลัด อบต.นากลาง 

ผอ.รพ.สต.นาใหญ่ 

ผอ.รร.บ้านนากลาง 

ผอ.รร.บ้านหว้ยตะคร้อ 

ผูอ้ านวยการกองช่าง 

นักวิชาการคลัง 

นักวิชาการศกึษา 

 

ถิ่น  เติบสูงเนิน 

ระโหงษ์  โกะสูงเนิน 

ดาราพร  เติบสูงเนิน 

นงเยาว์  เถยสูงเนิน 

อารีย์  โปรดสูงเนิน 

มงคล  หกกระโทก 

ประดับ  ฉัตรสูงเนิน 

ปทุม  ปิยากูล 

ชลิต  รัตนแสง 

รัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ 

เนตรนภา  โนนพลกรัง 

อ านาจ  บริบูรณ์ 

 

 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวดมนต์และกล่าวเปิดการ

ประชุมตามระเบียบวาระดังตอ่ไปนี้ 

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๑.๑ ในวันนี ้กระผมขอแจ้งต่อที่ประชุมสภาฯ ว่าในพืน้ที่ต าบล 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) นากลางมีผู้บริหารสถานศึกษาย้ายมาด ารงต าแหน่งใหม่ คือ 

ท่าน ผอ.ชลิต  รัตนแสง  ต าแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านห้วย

ตะคร้อ  ขอให้ท่านแนะน าตัวเองด้วย เชญิ 

นายชลิต  รัตนแสง - กระผมนายชลิต  รัตนแสง  ย้ายมาประจ าที่โรงเรียนบ้าน 

(ผอ.โรงเรียนบ้านหว้ยตะคร้อ) ห้วยตะคร้อได้เวลา ๑ เดือนแล้ว  และขอฝากขุดลอกคลอง 

และท าผนังกั้นคันดินทรุดหลังโรงเรียนด้วย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๑.๒ ต่อไปเชญิหัวหน้าส่วนราชการและผูเ้ข้าร่วมประชุมได้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ชีแ้จงและเสนอตามล าดับ เชญิ 

นางสาวปทุม  ปิยากูล ๑. ขอขอบคุณ อบต.นากลาง เรื่อง สนับสนุนนักเรียนและศูนย์ 

(ผอ.โรงเรียนบ้านนากลาง) เด็กเล็กในการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจ าปี ๒๕๕๘  ก็ท าให้

ภารกิจเสร็จเรียบร้อยเป็นอย่างดี  และขอขอบคุณส าหรับ 



๓ 

นายก อบต.นากลาง ที่ได้ให้ความช่วยเหลือส่งช่าง อบต. และ

ทีมงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์และจัดเตรียมสถานที่เสร็จเรียบร้อย

ดี  จากการประเมินสรุปว่า งานส าเร็จดีมาก ผู้เข้าร่วมงานพึง

พอใจ นักเรียนพึงพอใจมากที่สุด และต้องการให้มีการจัดงาน

เป็นประจ าทุกๆ ปี 

 ๒. ขอขอบคุณ อบต.นากลาง ที่อนุเคราะห์งานกิจกรรมเข้า

ค่ายวิชาการเตรียมสอบระดับชาติ Onet (โอเน็ต) ประกาศผล 

๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และกรณีการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียน 

กองช่าง อบต.นากลาง ก็ได้อนุเคราะห์ส ารวจออกแบบ และ

ประมาณราคาและการใช้วัสดุอุปกรณ์ในการก่อสร้างดีมาก 

เมื่อเสร็จแล้วใช้งานได้ดีและสวยมาก 

นางนงเยาว์  เถยสูงเนิน - ทางโรงเรียนบ้านนาใหญ่ก็ขอขอบคุณ อบต.นากลาง ที่ 

(ครูโรงเรยีนบ้านนาใหญ่) สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ก็พอใจทั้ง

เด็กและผู้ปกครอง ครู ก็สรุปว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

อย่างดมีาก 

นายประดับ  ฉัตรสูงเนิน - ขอขอบคุณทาง อบต.นากลาง ได้ให้การสนับสนุน 

(ผอ.รพ.สต.นาใหญ่) งบประมาณและวัสดุอุปกรณ์ในการควบคุมและป้องกันโรคไม่

ว่าจะเป็นวัสดุวิทยาศาสตร์ น้ ายาพ่น ทรายอะเบท รถพยาบาล

ฉุกเฉิน (EMS) งานกิจการดูแลสุขภาพของประชาชนในชุมชน

และงานหลักประกันสุขภาพ ท าให้ตัวชี้วัดโรคติดต่อปี ๒๕๕๗ 

เกี่ยวกับปัญหาโรคระบาดลดลงมากที่สุด  แต่เครื่องพ่นหมอก

ควันยังไม่เพียงพอ 

 - กรณีการควบคุมโรคโดยเฉพาะไข้เลือดออกบางบริบท เช่น 

ตึกสูง อพาร์ทเม้นท์ ตึกหลายช้ันจะเกิดปัญหามากเพราะตึก

สูงควบคุมยากมาก เมื่อเกิดกรณีระบาดก็ควบคุมยากและ

บางครั้งเจ้าของอาคารอาจไม่ให้ความร่วมมือ  จึงอยากให ้

อบต.นากลาง ออกกฎข้อบัญญัติต าบล หรือมีค าสั่งประการ

ใดๆ ในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อช่วยอ านวยความ

สะดวกให้มีอ านาจเข้าไปด าเนินการใดๆ เพื่อป้องกันและ

ปราบปรามในการควบคุมโรคในตึกสูง ขอฝากด้วย 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง - สรุปรายรับ-รายจ่าย และเงินสะสม ปี ๒๕๕๘ 

(นักวิชาการคลัง) ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 



๔ 

  ๑ . เงิ น ร า ย ได้ ที่ จั ด เก็ บ เอ ง  ป ร ะ ม าณ ก า ร 

๑๕,๐๕๕,๔๐๐.-บาท รับ ๗๒๐,๒๓๘.๘๑.-บาท 

  ๒ . เงิ น ภ า ษี ที่ ไ ด้ รั บ จั ด ส ร ร  ป ร ะ ม าณ ก า ร 

๑๗,๑๗๘,๓๔๐.-บาท รับ ๔,๙๘๗,๗๓๗.๗๑.-บาท 

 รวมราย ได้ ป ระม าณ การ ๓๒ ,๒๓๓ ,๗ ๔๐  บาท  รับ 

๕,๗๐๗,๙๗๖.๕๒.-บาท 

  ๓. เงินอุดหนุนทั่วไป ประมาณการ ๗,๐๐๐,๐๐๐.-

บาท รับ ๓,๘๙๕,๗๑๖.-บาท 

  สรุป เงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๕๘ 

  ๑. ยอดทั้งหมด ๑๕,๗๒๓,๒๑๙.๙๖.-บาท 

  ๒. โครงการจ่ายขาดไปแล้วแต่ยังไม่ได้ด าเนินการ 

จ านวน ๕ โครงการ เป็นเงิน ๑๐,๔๐๐,๐๐๐.-บาท 

  ๓. โครงการจ่ายขาดที่อยู่ ระหว่างด าเนินการ ๓ 

โครงการ เป็นเงิน ๑,๔๗๓,๕๑๖.-บาท 

  คงเหลือเงินสะสมคงคลังเพื่อรักษาเสถียรภาพระยะ

ย า ว ค า นึ ง ถึ ง ส ถ า น ะ ก า ร เ งิ น ก า ร ค ลั ง  เป็ น เ งิ น 

๓,๘๔๙,๗๐๓.๙๖.-บาท 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ/ รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - ขณะนีย้ังไม่มีอะไรชี้แจงและรอรับนโยบายจากผูบ้ริหาร 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง) ท้องถิ่น 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - ขออนุญาตแจง้ กรณีการจัดงานวันเด็กปี ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา  

(นักวิชาการศกึษา) อบต.นากลาง โดยส่วนการศึกษาฯ ได้มีโครงการจัดกิจกรรม

วันเด็กขึ้นซึ่งเป็นศูนย์พัฒนาเด็กร่วมกับโรงเรียนต่างๆ ในเขต 

อบต.นากลาง  โดยใช้งบประมาณไปทั้งสิ้น ๘๒,๖๕๐.-บาท 

งานกิจกรรมดังกล่าวส าเร็จไปด้วยดี ก็ขอขอบคุณทุกภาคส่วน

ที่ให้การสนับสนุนและร่วมกิจกรรมด้วยดี 

 - ใน เดื อนมี น าคม  ๒๕๕๘  ที่ จ ะม าถึ งจะขออนุญ าต

ประชาสัมพันธ์งานกินเข่าค่ าปี ๒๕๕๘ ก าหนดจัดงานในวันที่ 

๑๓-๑๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และการร าบวงสรวงคุณย่าโมต่อไป  



๕ 

รายละเอียดการจัดงานรออ าเภอสูงเนินก าหนดรายละเอียด

อีกครั้ง 

นายชว่ง  บุตรดี - ขอประชาสัมพันธ์การจัดงานประจ าปี ๒๕๕๘ ของวัด   

(รองประธานสภา อบต.นากลาง)    นาใหญ่ และเททองหล่อพระประทาน โดยมีมหรสพมากมาย 

โดยก าหนดจั ด งาน ใน วั นที่  ๒ ๑  กุ ม ภ าพั น ธ์  ๒ ๕๕๘              

ณ วัดนาใหญ่ 

นายสุชาติ  จติต์สวา่ง - เททองหล่อพระประทานก าหนดเวลาพธิีเป็นมงคล เวลา 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๒) ประมาณ ๑๕.๕๙ น.  

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมก็ขอต้อนรับ ผอ.โรงเรียนบ้านหว้ยตะคร้อ หมู ่๓ มา 

(นายก อบต.นากลาง) อยู่ที่ ต าบลนากลางด้วยความยินดียิ่ ง   จึ งขอฝากการ

ประสานงานด้วยเพราะหมู่ที่ ๓ จะขาดการประสานในที่แล้ว

มา 

 - การจัดงานกินเข่าค่ า ของดีเมืองสูงเนิน ปี ๒๕๕๘ โดย

อ าเภอสูงเนินขอเงินเพิ่มเติม อบต.ละ ๑๐,๐๐๐.-บาท จาก

เดิมเพราะงบการจัดงานไม่เพียงพอ 

นายยันต์  วินจินัยภาค - ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนงานเทศนม์หาชาติวัดหนองบอน 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๔)  ในวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ และจะมีขบวนแห่บอกบุญ 

ขบวนพระเวชสันดรไปทั่วต าบลนากลาง 

นายมงคล  หกกระโทก - ขอแจ้งงานฉลองท่านท้าวสุรนารี ในระดับต าบลก าหนดเป็น 

(รองปลัด อบต.นากลาง) วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

นางอารีย์  โปรดสูงเนิน ๑. เรื่อง อบต.นากลาง ช่วยเหลือเหตุไฟไหม ้เนื่องจากก่อน 

(ประธาน อสม. หมู่ ๖) หน้ามีเหตุไฟไหม้หญ้าและใบไม้แห้งลุกลามไปจะถึงโรงสีและ

อาคารบ้านเรือน เมื่อได้รับแจ้งทาง อบต.นากลาง มีเจ้าหน้าที่

พร้อมรถน้ าดับเพลิงเดินทางไปดับไฟอย่างรวดเร็ว และระงับ

เหตุได้ทันท่วงที ขอขอบคุณ อบต.นากลาง เจ้าหน้าที่ที่เอาใจ

ใส่และทาง อบต.นากลาง มีรถดับเพลิงมาส าหรับบริการ

ส าธ ารณ ะ ดู แ ล ท รั พ ย์ สิ น ป ระชาชน เป็ น ก ารดี ม าก 

ขอขอบพระคุณและขอให้นายกดูแลประชาชนอย่างนีต้่อไป 



๖ 

 ๒. ค่าตอบแทน อสม. ขอสอบถามว่า ค่าตอบแทน อสม. 

เดือนละ ๖๐๐.-บาท จะได้ไหม 

นางดาราพร  เติบสูงเนิน - เงินค่าตอบแทน ดิฉันตามให้อยู่เพราะดูแลส่วนสาธารณสุขฯ  

(รองนายก อบต.นากลาง) เงินมีความล่าช้าเพราะติดอยู่จังหวัดนครราชสีมา เห็นว่ายังมา

ไม่ถึง รพ.สต. เรา แต่มาถึงจังหวัดแล้ว 

นางเกวลี  กะการดี - ปัจจุบันได้สอบถามไปทาง รพ.สต.นาใหญ่ เห็นว่า จังหวัด 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๑) โอนเงินมาที่  รพ.สต.นาใหญ่  แล้วในปัจจุบันค่ าตอบแทน 

๖๐๐.-บาทต่อเดอืน จะได้รวมตกค้างรวม ๓ เดือน 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญที่  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)     ๔/ ๒๕๕๗ ครั้งที่ ๒ เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

(รายละเอียดตามที่แนบมา) มีท่านสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไข

หรือไม่ หากไม่มีกระผมจะขอมติรับรอง ท่านใดเห็นสมควรว่า

ควรรับรองโปรดยกมอื   

มตสิภาฯ  - รับรองเป็นเอกฉันท์ 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถำม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่ม ี– 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

ระเบียบวำระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จ 

       แล้ว 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่ม ี– 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๑ ญัตติเรื่อง การก าหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจ าปี  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ๒๕๕๘ 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - กระผมเห็นว่าควรเป็น ๔ สมัยประชุมเชน่เคย 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๘) 

นายชว่ง  บุตรดี  - กระผมเห็นว่าสมัยที่ ๔ ควรอยู่ในหว้งไม่เกินวันที่ ๕  

(รองประธานสภา อบต.นากลาง) พฤศจกิายน ๒๕๕๘ เพราะสภาฯ จะครบวาระ ๔ ปี 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ตามที่ เสนอญัตติและได้หาที่ประชุมสภาแล้ว ควรใหม้ี ๔  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) สมัยประชุม คือ 



๗ 

    สมัยสามัญที่ ๑/ ๒๕๕๘ เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

เริ่ม ๑ – ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ (สิน้สุด) 

    สมัยสามัญที่ ๒/ ๒๕๕๘ เดือน พฤษภาคม ๒๕๕๘ 

เริ่ม ๑ – ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ (สิน้สุด) 

    สมัยสามัญที่ ๓/ ๒๕๕๘ เดือน สิงหาคม ๒๕๕๘ 

เริ่ม ๑ – ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๘ (สิน้สุด) 

    สมัยสามัญที่ ๔/ ๒๕๕๘  เดือน ตุลาคม ๒๕๕๘ 

เริ่ม ๒๒ ตุลาคม – ๕ พฤศจกิายน ๒๕๕๘ (สิน้สุด) 

  มอบให้เลขานุการสภาฯ จัดท าประกาศและปิดประกาศเป็น

การทั่วไปให้ เป็นไปตาม พรบ.สภาต าบลและอบต. พ.ศ.

๒๕๓๗ แก้ไขถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับระเบียบ 

มท.ฯ ว่าด้วยการประชุมสภาฯ พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขถึง (ฉบับที่ 

๒) พ.ศ.๒๕๕๔  ถ้าเห็นว่าเหมาะสมตามที่เสนอหารือขอมติ

สภาฯ 

มตสิภาฯ    - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ (๑๘ เสียง) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนิน ๕.๒ ญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณ ประจ าปีงบประมาณ  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ๒๕๕๘ เชิญนายก อบต. เจ้าของญัตติ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ตามที่มีการก าหนดนโยบายที่จะด าเนนิการตามโครงการ 

(นายก อบต.นากลาง) ขยายผิวการจราจร (แยกทางหลวงหมายเลข ๒ บ้านนากลาง 

เชื่อมบ้านหนองตะไก้) ช่วงปากทางเชื่อมต่อถนนมิตรภาพตาม

แผน ๓ ปี โดยระบุเป้าหมายในปี ๒๕๕๘ เพื่อแก้ไขปัญหาการ

สัญจรความเดือดร้อนของประชาชนและเพื่อเป็นการวาง

มาตรการลดปัญหาการไหลของน้ า ช่วงฤดูฝน หากไม่

ด าเนินการราษฎร ประชาชนทั่วไปจะเดือดร้อนมากเพราะถนน

เสียหายการจราจรมากขึ้น  คอสะพานเดิมแคบส่ งผล

คาดการณ์ว่าอาจเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ประกอบกับเกิดการ

ก่อสร้างอาคาร ถนนแคบมาก หากเป็นช่วงฤดูฝน ฝนจะท าให้

น้ าท่วมจะท าให้ประชาชนสัญจรไม่ได้เลย และจะหนักหนา

สาหัสกว่าน้ าท่วมใหญ่ปี ๒๕๕๓, ๒๕๕๔ ติดต่อกันเป็นทุกๆ ปี 

เพื่อบรรเทาแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทั่วไปใน

การสัญจร  เส้นทางดังกล่าวนี้จึงขอโอนงบเพื่อก่อสร้างโดย

การขยายผิวจราจรและการก่อสร้างอื่นรายละเอียดให้

เจ้าหนา้ที่กองช่างช้ีแจง 

 



๘ 

นายรัฐนันท์  พงศอ์ ามาตย์ - ปัจจุบันก าลังด าเนินการสรา้งและประมาณการราคาอยู่ 

(ผูอ้ านวยการกองชา่ง)  ประกอบกับได้ติดต่อประสานงานกับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคให้  

ย้ายเสาไฟฟ้าและประสานการประปาให้ย้ายท่อประปาเพื่อ

ขยายผิวจราจรในการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล. ขนาด

ความกว้าง ๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร เมื่อ

แล้วเสร็จในรายละเอียดจะได้เสนอนายก (ผู้บริหารท้องถิ่น) 

เพื่อน าเข้าสู่สภาฯ พิจารณาอีกรอบ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - เพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายของทางราชการ โดยข้อ 

(ปลัด อบต.นากลาง) กฎหมายการใช้จ่ายเงินสะสมจะต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ   

เป็นไปตาม  อ านาจหน้าที่และถูกต้องตามระเบียบการเงินฯ 

พ .ศ .๒๕๔๗  ข้อ  ๘๙ ประกอบกับหนั งสื อสั่ งการของ

กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยนัยคือ การจะใช้จ่ายเงินที่มีวงเงินสูงจะต้องค านึงถึงความ

ประหยัด รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อประโยชน์ทางราชการและ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนจริงๆ หากท่าน

นายกจะเสนอจ่ายขาดเงินสะสม (ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๕๘) 

จึงต้องด าเนินการตามระเบียบกฎหมายโดยเคร่งครัดและต้อง

ถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.๐๘๐๘.๔/ ว 

๓ ๑ ๖๑  ล งวั น ที่  ๑ ๒  ตุ ล าค ม  ๒ ๕ ๕๓  แล ะหนั งสื อ

กระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ ว ๒๑๕๐ ลงวันที่ ๒๗ 

พฤษภาคม ๒๕๕๘ โดยสาระส าคัญตามเจตนารมณ์ของ

ระเบียบกฎหมายมิให้ใช้จ่ายเงินสะสมโดยพลการ จ าต้อง

ค านึงถึงนัยข้อ ๘๙ แห่งระเบียบการเงินของ อปท. พ.ศ.

๒๕๔๗ โดยเคร่งครัดและต้องเป็นกิจการที่จะบ าบัดความ

เดือดร้อนของประชาชน ประชาชนได้ประโยชน์และราชการจะ

เกิดความเสียหายมิได้เด็ดขาด เพราะเหตุว่า โครงการก่อสร้าง

ดังกล่าวหากเป็นการใช้วงเงินงบประมาณที่มีมูลค่าสูงให้

พิจารณาด าเนนิการดังนี ้

   ๑. ให้จัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี หรือ

งบประมาณรายจา่ยเพิ่มเติม หรอื โอนงบประมาณรายจา่ยมา

ตั้งจา่ยก่อนเป็นล าดับแรก 

   ๒. กรณี อปท. ได้ตั้งงบหรือโอนมาตั้งจ่ายไว้แล้ว แต่

งบประมาณมีไม่เพียงพอก็อาจจะใช้จ่ายจากเงินสะสม เพื่อ

การนั้นได้หาก อปท. พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นโครงการที่มี



๙ 

ความจ าเป็นเร่งดว่นในการบ าบัดความเดือดร้อนของประชาชน

ในพื้นที่ และไม่อาจรอจัดท าเป็นงบประมาณรายจ่ายประจ าปี

ต่อไปได้ก็อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้โดยต้องอยู่ในแผนฯ และไม่

กระทบสถานะการเงินการคลังในระยะยาว 

   ข้อเท็จจริงวงเงนิเกิน ๒ ล้านบาทก็ถือว่าสูงมากเพราะ

ทางราชการให้ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) 

เพื่ อป้องกันการทุจริตการบริหารราชการที่ โปร่งใสเกิด

ประโยชน์แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนมากที่สุด 

คุ้มค่ากับเงินแผ่นดิน (เงินหลวง) จึงควรพิจารณาอย่าง

รอบคอบ ใช้เงินแผ่นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด สุจริต โปร่งใส

ต่อไป 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอเสนอญัตติโอนงบประมาณฯ เพื่อการนี้มา 

(นายก อบต.นากลาง) ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เพราะการอื่นจ าเป็นต้องใช้จ่ายจึงไม่ควร

โอนเพราะยังไม่เหลือจ่ายปี ๒๕๕๘ มิได้ซื้อผ้าห่มแก้ภัยหนาว

ก็ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้จ่ายเงินนี้ จึงควรโอนได้ผ่านสภาฯ 

เป็นอ านาจของสภาฯ อนุมัติ จึงขอให้ทุกท่านพิจารณาด้วย

หากไม่พอ กระผมจะขอยื่นญัตติเพื่อขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ต่อไป 

   โดยมีรายละเอียดการโอน ดังนี้ 

  กองช่ำง  ค่าที่ดนิและสิ่งก่อสร้าง 

  โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  โครงการขยายผิวจราจร (แยกทางหลวง

หมายเลข ๒ บ้านนากลาง – บ้านหนองตะไก้) ช่วงปากทาง

เชื่อมต่อถนนมิตรภาพ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐ เมตร หนา 

๐.๑๕ เมตร ยาว ๓๒๕ เมตร  ก่อสร้างตามแบบ อบต.       

นากลาง ก าหนด งบประมาณทั้งสิน้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  

  โอนลดงบประมาณ  (ส านักงานปลัด) ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อ

เครื่องกันหนาว ตัง้ไว้ ๑๐๐,๐๐๐.-บาท  โอนลด ๑๐๐,๐๐๐.-

บาท 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - ขอชีแ้จง หมายเหตุคอื โครงการดังกล่าวไม่อาจรอ 

(ปลัด อบต.นากลาง) ด าเนินการในปี ต่อ ไป ได้  และมิ ได้ตั้ งงบประมาณ ไว้ ใน

ข้อบัญญัติฯ ประจ าปี ๒๕๕๘ และได้พิจารณาถึงวงเงินแล้ว 

แต่ไม่เพียงพอกระผมจึงอาจจะเสนอต่อสภาท้องถิ่น เพื่อ

อนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมปี ๒๕๕๘ ต่อไป หรือหาก อบต.    

นากลาง  ได้มีมติไปแล้วในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญที่ ๔/ 



๑๐ 

๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  โดยเคยอนุมัติให้ใช้

จ่ายแล้วในวงเงิน ๕.๔ ล้านบาท ก็ต้องมาพิจารณาปรับลด

ตามมติ ครม. แจ้งปรับลดราคากลางก่อสร้างลดลงเพราะ

ราคาน้ ามันลดลง จึงสมควรปรับลดค่างานก่อสร้างภาครัฐ

ตามมติ ครม. เมื่อวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๗ เพื่อมิให้ราชการ

เสียหายเด็ดขาด 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะอภิปรายหรือสอบถามเพิ่มเติมไหม ถ้าไม่ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) มีจะขอมติญัตติการโอนงบประมาณฯ ท่านใดเห็นสมควรว่าให้

โอนงบประมาณฯ ค่าจัดซื้อผ้าห่ม ๑๐๐,๐๐๐.-บาท เป็นตั้ง

จ่ายเป็นค่าขยายผิวจราจรปากทางเข้าบ้านนากลาง – บ้าน

หนองตะไก้ วงเงิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท โปรดยกมอื 

มตสิภาฯ  - อนุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๓ ญัตติเรื่อง การพิจารณาให้ความเห็นชอบร่างขอ้บัญญัติ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ต าบลฯ ดังนี้ 

   - เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๘  

     - เรื่อง การก าจัดสิ่งปฏิกูลมูลฝอย 

     (เสนอต่อสภาในวาระที่ ๑ รับหลักการ) 

     เชญินายก ชีแ้จง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมเสนอญัตติรา่งขอ้บัญญัติต าบล เรื่อง การก าจัดสิ่ง 

(นายก อบต.นากลาง)    ปฏิกูลมูลฝอย แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่  ๑) พ.ศ.๒๕๕๘ 

กล่าวคือ เดิมข้อบัญญัติดังกล่าวออกเมื่อปี ๒๕๔๔ ยังไม่เคยมี

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายต าบลดังกล่าวเลยท าให้ล้าหลัง ไม่

เป็นปัจจุบัน ทั้งเนื้อหาและบัญชีค่าธรรมเนียมแนบท้ายและ

ปัจจุบันบ้าน ชุมชนมีความเจริญก้าวหน้าไปมากแล้ว จึง

สมควรปรับปรุงกฎหมายต าบลให้ทันสมัย ทันสถานการณ์ 

เพื่อประโยชน์ทางราชการโดยทั่วไป 

     หลักกำร 

   - ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

ว่าด้วยกิจการการก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘ 

     เหตุผล 

   - เพื่อประโยชน์ในการรักษาความสะอาดและการจัด

ระเบียบในการเก็บขนและก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ในเขต



๑๑ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ซึ่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ให้กระท าได้โดยตราเป็นข้อบัญญัติ 

จงึตราข้อบัญญัตินี้ 

   ข้อเท็จจริงในเนื้อหาสาระส าคัญข้อบัญญั ติฯ  ปี 

๒๕๔๔ เดิมมี ๓๗ ข้อ  แต่ส าหรับร่างแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 

๑) พ.ศ.๒๕๕๘ มีจ านวน ๒๘ ข้อ และข้อบัญญัติดังกล่าวจะมี

ผลใช้บังคับต่อเมื่อนับถัดจากได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

แล้ว และบัญชีอัตราค่าธรรมเนียมแนบท้ายข้อบัญญัติฯ โดย

รายละเอียดได้แนบเป็นเอกสารให้ท่านสมาชิกสภา อบต.      

นากลาง ได้ตรวจสอบก่อนวันประชุมตามระเบียบแล้ว 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - จากการตรวจสอบร่างขอ้บัญญัติดังกล่าว มีเนื้อหาสาระไม่ 

(ปลัด อบต.นากลาง) ขัดหรือแย้งต่อกฎหมายแม่บทคือ พรบ.สาธารณสุข พ.ศ.

๒๕๓๕ ส่วนค่าธรรมเนียมมีอัตราเปลี่ยนแปลงปรากฏตาม

ตารางเปรียบเทียบท้ายร่างข้อบัญญัติฯ แล้ว  ค่าธรรมเนียม

ก าหนดอัตราขั้นสูงไว้ และปรากฏค่าธรรมเนียม (เก่า) เมื่อปี 

๒๕๔๔ และค่าธรรมเนียมอัตราใหม่ ปี ๒๕๕๘ ควรมิควร

แล้วแต่สภาฯ จะพิจารณา 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ต่อไปเปิดโอกาสใหส้มาชิก อบต. ทุกท่าน ได้อภิปรายอย่าง 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) กว้างขวาง เชญิ 

นายชว่ง  บุตรดี  - ขยะมปีริมาณมากขึ้น กระผมเห็นควรว่าจะเก็บค่าเก็บขยะ 

(รองนายก อบต.นากลาง) เพิ่มขึ้นเล็กน้อยบ้าง เพื่อให้เหมาะสมกับสภาวะในปัจจุบันหรือ

อาจจะสอบถามรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเสียก่อนก็ได้ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - กระผมเห็นว่า ขยะภาคชุมชน/ ครัวเรือน ปัจจุบันจัดเก็บถัง 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๒) ละ หมายถึงปริมาณขยะในถังวันหนึ่งไม่เกิน ๒๐ ลิตร เดิมถัง  

ละ ๑๐ บาท ควรคงอัตราเดิมเกรงว่าประชาชนจะเดือดร้อน

ส่งผลกระทบประชาชน ในส่วนภาคอุตสาหกรรมและธุรกิจ

หอ้งชุดให้เช่าควรเก็บในอัตราที่สูงขึ้นได้ เช่น อพาร์ทเม้นท์ ตึก

สูง เป็นต้น 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะอภิปรายอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มีกระผมจะขอมตทิี ่

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ประชุมสภาฯ ท่านใดเห็นชอบร่างข้อบัญญัติต าบล เรื่อง การ  

ก าจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.๒๕๔๔ แก้ไขเพิ่มเติมถึง 

(ฉบับที่ ๑) พ.ศ.๒๕๕๘ ในวาระที่ ๑ รับหลักการ โปรดยกมอื 

มตสิภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

 



๑๒ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ในเรื่องที่ ๒ คือ ร่างขอ้บัญญัติ อบต.นากลาง เรื่อง กิจการ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับ

ที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ เชญินายก 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมเสนอญัตติฯ แหง่รา่งดังกล่าวข้างตน้เพราะเนื้อหา 

(นายก อบต.นากลาง) สาระบางประการและบัญชีแนบท้ายอัตราค่าธรรมเนียมล่า  

หลัง ไม่เป็นปัจจุบันล้าสมัย ไม่ทันสถานการณ์ จึงสมควรแก้ไข

เปลี่ยนแปลงเพื่อประโยชน์ของทางราชการ และระบบบริหาร

ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด เดิมข้อบัญญัติดังกล่าวออก

บังคับใช้เมื่อปี ๒๕๔๒ และแก้ไขครั้งที่ ๑ พ.ศ.๒๕๕๑ เมื่อ

สถานการณ์บ้านเมือง ชุมชน เปลี่ยนแปลงไปจึงสมควร

ปรับปรุงแก้ไขข้อบัญญัติซึ่งเป็นกฎหมายต าบลเพื่อบังคับใช้ให้

เกิดประสทิธิภาพมากที่สุด โดยมี 

     หลักกำร 

   ให้มีข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ว่า

ด้วยกิจการที่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไข

เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ 

     เหตุผล 

 เพื่อเป็นประโยชน์ในการก ากับดูแลการประกอบ  

กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพที่ต้องมีการควบคุมภายในเขต

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง ซึ่งพระราชบัญญัติการ

สาธารณสุข พ.ศ.๒๕๓๕ ใหก้ระท าโดยการตราเป็นข้อบัญญัติ 

จงึตราข้อบัญญัตินี ้

 ข้อเท็จจริงข้อบัญญัติเดิมมีเนื้อหาสาระ จ านวน ๓๕ 

ข้อ และร่างฯ ที่เสนอใหม่มีเนื้อหาจ านวน ๓๒ ข้อ และมีบัญชี

แนบท้ายค่าธรรมเนียมฯ ตามอัตราใหม่โดยเอกสารได้แนบให้

ท่านสมาชิกทุกท่านแลว้ก่อนเข้าประชุมในวันนี้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรอือภปิรายใดๆ หรอืไม่ ถ้าไม่ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   มีกระผมจะขอมติสภาฯ ท่านใดเห็นว่าควรรับหลักการในวาระ

ที่ ๑ แห่งร่างฯ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.๒๕๔๒ 

แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘ โปรดยกมอื 

มตสิภาฯ  - มตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ต่อไปควรพิจารณาแตง่ตัง้กรรมการ เพื่อพิจารณาร่างทั้ง ๒  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ฉบับ โดยละเอียดเชญิเลขานุการสภาฯ ชีแ้จงขอ้กฎหมาย 



๑๓ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - เมื่อสภาฯ เห็นชอบในวาระที่ ๑ แล้ว ก็มาสู่ขัน้ตอนการ 

(ปลัด อบต.นากลาง) แต่งตั้งคณะกรรมการแปรญัตติเพื่อพิจารณาร่างฯ และ  

ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติในกรณีที่ผู้บริหารหรือ

สมาชิกป ระสงค์ จะแก้ ไข เพิ่ ม เติ ม ร่ างฯ  ต ามระ เบี ยบ

กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 

พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๔๙ 

ประกอบข้อ ๑๐๓ อาจเป็นกรรมการสามัญมีจ านวนไม่น้อย

กว่า ๓ คน แต่ไม่เกิน ๗ คน หรืออาจเป็นกรรมการวิสามัญก็

ได้ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - กระผมขอหารอืต่อที่ประชุมสภาฯ ในประเด็น ดังนี้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)    ๑. การก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติ ควรเป็น

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

  (ผู้บริหารหรือสมาชิก อบต. จะเสนอค าแปรญัตติหรือจะยื่น

เรื่องแก้ไขเพิ่มเติม เชิญเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการ

แปรญัตติฯ 

   ๒. ก าหนดประชุมแปรญัตติ ในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๘ เพื่อประชุมาคณะกรรมการแปรญัตติโดยละเอียด 

และคณะกรรมการสมควรแจ้งนายกและสมาชิก ให้ทราบ

ล่วงหน้าก่อนวันประชุมด้วยตามระเบียบฯ ข้อ ๑๑๕ ด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ  - เห็นชอบตามที่ได้เสนอหรอืในประเด็นข้างตน้ 

  และต่อไปเป็นการเสนอรายละเอียดเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการ

แปรญัตติแห่งร่าง ๒ ฉบับต่อไป เชิญเสนอ 

นายสมศักดิ์  พันเสนา - เสนอ กรรมการคนที่ ๑ คือ นายวชิระ  เขียววิจติร (สมาชิก 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๖) สภา อบต. หมู ่๒)  

   ๑. นายยันต์  วินิจนัยภาค (สมาชิกสภา อบต. หมู ่๔)  

  ผูร้ับรอง 

   ๒. นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน (สมาชิกสภา อบต.    

หมู ่๗)  ผูร้ับรอง 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่มผีูเ้สนอแข่งคนที่ ๑ อีก หากเสนอท่านเดียวใหถ้ือว่า   

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ได้รับเลือกอย่างสมบูรณ์ ขอมตสิภาฯ 

มตสิภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - เสนอกรรมการคนที่ ๒ คือ นายยันต์  วนิิจนัยภาค  (สมาชิก 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๘) สภา อบต. หมู ่๔) 



๑๔ 

   ๑. นายกิตตชัิย  สุวรรณ์  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕)  

ผูร้ับรอง 

   ๒. นายสมศักดิ์  พันเสนา (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๖)  

ผูร้ับรอง   

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ไม่มผีูเ้สนอเพิ่มอกีคนที่ ๒ ขอมตสิภาฯ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) 

มตสิภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นางสมควร  บังสูงเนิน - เสนอกรรมการคนที่ ๓ คือ นายชว่ง  บุตรดี (สมาชิกสภา  

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๙) อบต. หมู ่๖) 

   ๑. นางเกวลี  กะการดี  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๑)   

ผูร้ับรอง 

   ๒. นายวชิระ  เขียววิจิตร (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๒)  

ผูร้ับรอง 

มตสิภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - เสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๔ คือ นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง  

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๑)  (สมาชิกสภา อบต. หมู ่๒) 

   ๑. นางสมควร  บังสูงเนิน  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙)  

ผูร้ับรอง 

   ๒. นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๘)  

ผูร้ับรอง 

มตสิภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นางเกวลี  กะการดี - เสนอกรรมการแปรญัตติคนที่ ๕ คือ นายถนอมศักดิ์  แดบ 

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๑) สูงเนิน  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๕) 

   ๑. นางเฉลิมจิตต์  ฮันสูงเนิน (สมาชิกสภา อบต.    

หมู ่๑)  ผูร้ับรอง 

   ๒. นางสมควร  บังสูงเนิน  (สมาชิกสภา อบต. หมู่ ๙)  

ผูร้ับรอง 

มตสิภาฯ  - เห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - ฝากทั้ง ๕ ท่าน ท าหนา้ที่ตัวแทนประชาชนให้สมบูรณ์ด้วย 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) และขอให้เลขานุการสภาฯ เป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายเพื่อให้  

ถูกต้องตามระเบียบกฎหมายด้วย 

ที่ประชุมสภาฯ  - รับทราบ 

 

 



๑๕ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - การประชุมสภาฯ ในคราวต่อไปจะต้องพิจารณาร่างโดย 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ละเอียดประกอบกับมีญัตตินายกเพื่อเสนอใช้เงินสะสมเพื่อ

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน จึงขอขยายเวลา

การประชุม สมัยสามัญ ๑/ ๒๕๕๘  ออกไปอีก ๑๕ วัน และ

จะได้ก าหนดและเชิญท่านประชุมอีกครั้งหนึ่ง น่าจะเป็นปลาย

เดือน กุมภาพันธ์ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ 

ระเบียบวำระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๖.๑ เรื่อง การพัฒนาบุคลากร โดยทางผู้บริหารท้องถิ่นได้ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) หารือสภาฯ ว่าควรจะมีการศึกษาดูงานในช่วงปลายเดือน

มีนาคม และต้นเดือนเมษายน ๒๕๕๘ แต่ทั้งนั้นควรค านึงถึง

รายได้ อบต.นากลาง ด้วยว่ามีเงินจัดสรรและการจัดเก็บภาษี

เข้ามาบริหารเพียงพอหรอืไม่ และหากงบประมาณไม่เพียงพอ

ก็อาจจ าเป็นต้องเลื่อนออกไปตามความเหมาะสมได้ 

  ๖.๒ เรื่อง งานหล่อพระประธาน การจัดงานประจ าปีวัดนา

ใหญ่ ก าหนดจัดงานในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก็ขอเชิญ

ชวนและช่วยประชาสัมพันธ์บอกต่อประชาชนในหมู่บ้าน ชุมชน

ของท่านด้วยให้ไปร่วมท าบุญร่วมกัน ในส่วนการจัดงานกินเข่า

ค่ าและงานเดินวิ่ง เนื่องในวโรกาสสมเด็จพระเทพฯ ทรงมี

พระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ขอน าไปหารือในครั้งประชุมครั้ง

ต่อไป 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - กรณีภัยแล้งปี ๒๕๕๘ พี่นอ้งราษฎร หมู ่๑, ๕, ๘, ๙ ขณะนี ้

(สมาชิกสภา อบต. หมู ่๑) น้ าสระวัดที่จะน ามาท าน้ าประปาหมู่บ้าน ก าลังจะหมดแล้วจึง

ขอน าเรียนท่านประธานสภาฯ ผ่านถึง นายก อบต. ให้ช่วย

ด าเนินการสูบน้ าเข้าสระเพื่อจะได้ให้มีน้ าไปท าประโยชน์  หาก

ไม่ด าเนินการสูบน้ าจะท าให้ประชาชนไม่มีน้ าอุปโภคและ

บริโภค ประชาชนเดือดร้อนอย่างหนักแน่เพราะเหลือเวลาอีก 

๔ – ๕ เดือนน้ าในสระคงไม่มีแน่ๆ โดยจะขอยืมเครื่องสูบน้ า

จาก อบจ.นครราชสีมาและ อบต.นากลาง จะมีโครงการสูบน้ า

โดยมีค่าใช้จ่ายเรื่องน้ ามันสูบน้ า และคาดว่าน้ าจะมีใช้ได้

ประมาณ ๒ เดือน เท่านั้น ควรสูบน้ าโดยเร่งด่วนเพื่อแก้ไข

ปัญหาความเดือดรอ้นของราษฎร จงึขอฝากด้วย 

 

 

 



๑๖ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - กระผมจะมอบหมายใหร้องปลัดมงคล หกกระโทก ไปติดตอ่ 

(ปลัด อบต.นากลาง) ประสานขอเครื่องสูบน้ าโดยด่วนที่สุด และในส่วนงบประมาณ

เป็นค่าน้ ามันสูบน้ ากระผมจะท าโครงการเป็นงบประมาณค่า

เชื้อเพลิงให ้ปลัด อบต.นากลาง จะด าเนนิการให้ดว่นที่สุด 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรอืไม่ ถ้าไม่มี ขณะนีห้มด 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ระเบียบวาระการประชุมแล้ว กระผมจะเลิกประชุมในการ

ประชุมสภา สมัยสามัญ ๑/ ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๑ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๒.๓๕ น. 
 

 

 

   สามิตร์  ศิรฤิกษ์ 

(นายสามติร ์  ศริิฤกษ์) 

       เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

          ผูจ้ดบันทึกการประชุม ฯ 

          ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

 

                     พรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ 

(นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ) 

        ประธานสภา อบต.นากลาง 

   ผูต้รวจรับรองรายงานการประชุม ฯ 

                    ๖  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


